

Các [mặt bàn mã não màu xanh có đèn nền](#) là mặt bàn bằng đá bán quý độc đáo, không chỉ nổi bật về thiết kế mà còn vượt trội về tính thực tế và độ bền.

Tính năng độc đáo

1. Ngoại hình hấp dẫn

Mặt bàn mã não màu xanh có đèn nền được biết đến với kết cấu màu xanh đậm và trong mờ, mang lại cảm giác huyền bí và quý phái. Dưới sự chiếu xạ của ánh sáng, toàn bộ mặt bàn dường như phát ra ánh sáng xanh nhạt, tạo thêm bầu không khí nghệ thuật độc đáo cho nhà bếp, phòng tắm và các Không gian khác.

2. Thiết kế sáng tạo

Mặt bàn này sử dụng công nghệ đèn nền tiên tiến, thông qua LGP (tấm dẫn ánh sáng) hoặc các thiết bị chiếu sáng khác, để tạo ra ánh sáng dịu trong vật liệu đá mã não xanh, để toàn bộ mặt bàn mang lại cảm giác trong suốt độc đáo. Thiết kế này không chỉ mang lại cảm giác hiện đại cho mặt bàn mà còn mang lại hiệu ứng ánh sáng và bóng tối ấm áp và quyến rũ cho toàn bộ không gian.

Tính thực tế và độ bền

1. Chắc chắn và bền bỉ

Mặt bàn mã não xanh có đèn nền được làm bằng đá mã não xanh tự nhiên có độ cứng và khả năng chống mài mòn cực cao. Điều này giúp mặt bàn duy trì được diện mạo mới trong thời gian dài, không dễ bị trầy xước, mài mòn và phù hợp với những khu vực có tần suất sử dụng cao như nhà bếp, phòng tắm.

2. Dễ dàng vệ sinh

Bề mặt mịn màng của đá mã não xanh giúp bạn rất dễ dàng lau chùi, chỉ cần lau bằng chất tẩy rửa nhẹ nhàng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì mặt bàn hàng ngày, để mặt bàn luôn mịn màng và sạch sẽ như mới.

Kịch bản ứng dụng

Mặt bàn bằng mã não màu xanh có đèn nền phù hợp với nhiều tình huống thiết kế

nội thất khác nhau, đặc biệt là những người đang tìm kiếm cảm giác không gian độc đáo, phong cách và nghệ thuật. Nó không chỉ có thể được sử dụng làm bàn mổ nhà bếp mà còn có thể dùng làm bàn trang điểm trong phòng tắm, quầy bar nhà hàng, v.v., để thêm màu sắc cho toàn bộ không gian.

Nhìn chung, mặt bàn mã não màu xanh có đèn nền được ưa chuộng vì vẻ ngoài độc đáo và tính thực tế. Nó không chỉ là một sự lựa chọn mang tính chức năng mà còn là một sự theo đuổi độc đáo về thẩm mỹ không gian, mang bầu không khí thời trang và nghệ thuật vào cuộc sống gia đình.

Kích thước mặt bàn	Kích thước tùy chỉnh	Tùy chỉnh hình dạng	Theo bản vẽ của bạn
Chất liệu mặt bàn	Đá mã não	Đá thạch anh / pha lê	Đá bán quý khác
Lựa chọn nguồn sáng	LGP (tấm dẫn ánh sáng)	LGP (tấm dẫn ánh sáng)(Có thể điều chỉnh màu)	đèn băng
Hiệu ứng mặt bàn	Ngược sáng	Không có đèn nền	Bề mặt rắn

